



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้มีสุข ฉบับประจำวันที ๑๓-๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔๔ มุ่ลค่าข่าว ๑๙,๖๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

โรคทอ

พจนาน
hisonews@gmail.com

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ขลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำเนิดมาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2457 โดยจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว ดูแลรักษาผู้ป่วยในที่ทำการก่อสร้างเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปี 2493 ได้จัดตั้งกองแพทย์ โดยสร้างอาคารสถานพยาบาลขึ้นบริเวณกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และที่ทำการก่อสร้างกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นของกรมชลประทาน รวมทั้งผู้รับบริการจากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และส่วนรอบนอกด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร

ปี 2545 ได้โอนย้ายไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรจากโรงพยาบาลชลประทาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นศูนย์การแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ขลประทาน เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง ขนาด 300 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์



ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการที่เปิดเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกโรค

แผนกที่เปิดให้บริการตรวจรักษา ได้แก่ 1.แผนกอายุรกรรม 2.แผนกศัลยกรรมกระดูก 3.แผนกศัลยกรรมทั่วไป 4.แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 5.แผนกกุมารเวชกรรม 6.แผนกสูติกรรม 7.แผนกนรีเวชกรรม 8.ตา 9.หู คอ จมูก และ 10.ตรวจโรคทั่วไป

ขณะนี้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุได้เดินหน้าสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยในอนาคต มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการช่วยดูแลรักษาและให้บริการผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีห้องพักฟื้นทั้งหมด 56 ห้อง ห้องล้างไตจำนวน 4 ห้อง และแบ่งเป็นชั้น

ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ 1 ชั้น

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การจัดการอบรม การประชุม โดยมีห้องประชุม 500 ที่นั่ง และ 300 ที่นั่ง ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ องค์กรแพทย์ ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งภายในอาคาร

แผนระยะยาวในอีก 10 ปีข้างหน้า ได้วางแผนไว้ว่าศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ขลประทาน จะปรับจากโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 300 เตียง สู่วิทยาศาสตร์ระดับตติยภูมิ จำนวน 1,000 เตียง มีการบริการที่ครบวงจร ไม่ต้องส่งต่อคนไข้ และมี Central Lab โดยจะสร้างโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายและพันธมิตร ทำให้ระบบสาธารณสุขในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

